



ปีทองธุรกิจกล้าพันธุ์ไม้ผลขายเกลี้ยงรับฝน 'กล้วย-มะพร้าว-ยาง'ขาดตลาดคั้นราคาพุ่งคิวของยาวข้ามปี

ผู้ประกอบการต้นกล้าพันธุ์ไม้ผลได้เฮ เกษตรกรเร่งเตรียมเพาะปลูกรับหน้าฝน รุมจอง “หน่อกล้วย” ล่วงหน้านานนับเดือน รับกระแสกล้วยหอมทองพีเวอร์รี่ พ่อค้าวิ่งงู้นหาซื้อต่างถิ่น ตลาดมะพร้าวสุดบูม ต้นหน่อพันธุ์น้ำหอม-แกงกะทิอู่ราคา 100% ด้านกล้วยพาราขาดตลาดหนัก ราคาพุ่ง 4 เท่า เหตุแห่เลิกกิจการช่วงราคายางตกต่ำ กิ่งทุเรียนยังหาได้ ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย

หน่อกล้วยแพงเท่าตัว-จองนาน

นายจรัญ ผลประโยชน์ ผู้จำหน่ายหน่อกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้ากบขาวอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปีนี้ธุรกิจจำหน่ายหน่อพันธุ์กล้วยทั้ง 2 ชนิด ขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการสูง ทำให้ราคาหน่อพันธุ์กล้วยปรับตัวสูงขึ้น เช่น หน่อกล้วยหอมทองราคา 7-8 บาทต่อหน่อ เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2 ปีก่อนราคาอยู่ที่ 3-4 บาทต่อหน่อ ส่วนกล้วยน้ำว้ากบขาว ราคา 16-18 บาทต่อหน่อ จากเดิมราคา 7-8 บาทต่อหน่อ โดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศแห่ซื้อจึงต้องมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งเคยทำยอดขายได้สูงสุดเดือนละ 40,000 หน่อ

นายสุริยา ธรรมธารา สมาชิก อบต. บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เจ้าของสวนและผู้จำหน่ายกล้วยหอมราย



ราคาพันธุ์พืชเศรษฐกิจดาวรุ่ง ฤดูกาลผลิตปี 2559

ชนิด	ราคา (บาทต่อต้น)
1.กล้วยหอม	7-35
2.กล้วยน้ำว้า	16-20
3.มะพร้าวน้ำหอม	55-100
4.มะพร้าวกะทิ	60-170
5.ทุเรียน	35-250

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ปีนี้กล้วย ราคาพุ่งสูงขึ้นมาก เนื่องจากความต้องการสูง ส่งผลให้ราคาหน่อกล้วยพุ่งสูงขึ้นมาก จาก ราคาหน่อละ 1-3 บาท ขึ้นไปถึงหน่อละ 10 บาท ตามอายุต้นกล้า ซึ่งที่สวนของตน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาย้ายไปแล้ว 140,000-150,000 หน่อ ขณะที่ผลผลิตกล้วยหอมก็ไม่มี จำหน่ายให้ผู้ซื้อจากจังหวัดชุมพร เพชรบุรี หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย เนื่องจาก ต้องส่งผลผลิตให้กับโมเดิร์นเทรด และ เซเว่นอีเลฟเว่นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่าวันละ 4,000-5,000 ลูก

ด้านนางสาวสุนา ลือคำหาญ ผู้จำหน่าย หน่อและผลกล้วยหอมทอง จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ฤดูฝนเป็นช่วงที่หน่อกล้วยขายดี ที่สุด โดยเฉพาะหน่อกล้วยหอมทอง อายุ ประมาณ 1-2 เดือน ขายคล่องเกินราคาหน่อละ 35 บาท แต่สำหรับผลกล้วยนั้นยังออกน้อย จึงต้องนำมาจากสวนในอำเภอสังขุม จังหวัด หนองคาย และมาจากจังหวัดปทุมธานี

น.ส.ศิวาพร สิงห์ลักษณ์ รองประธาน กลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะคู เกษตรกรผู้ปลูกและ ขายหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากษัตริย์ผู้ปลูกกล้วยประสบปัญหา ผลผลิตเสียหายจากภาวะภัยแล้ง จึงมีการ สั่งซื้อหน่อกล้วยเข้ามาจำนวนมาก รายละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100-1,000 หน่อ ปัจจุบันราคา จำหน่ายเพิ่มขึ้นจากหน่อละ 15 บาท เป็น 20 บาทแล้ว ซึ่งตนปลูกไว้จำนวนมากและ ผลผลิตไม่เสียหาย จึงขายในราคาไม่แพง

หน่อมะพร้าวราคาพุ่ง 100%

นายธนภัทร หลงสมบูรณ์ เจ้าของสวนธนภัทร จำหน่ายพันธุ์มะพร้าว จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปีนี้ราคาต้นพันธุ์มะพร้าวสูงกว่า ปีที่ผ่านมากว่า 100% หรือเพิ่มขึ้น เท่าตัว โดยหน่อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ขนาด 30 ซม. ราคาสูงถึง 100 บาทต่อต้น จากราคาต้นละ 50 บาทต่อต้น ส่วนหน่อ

พันธุ์มะพร้าวกะทิน้ำหอมขนาด 30 ซม. ราคา 170 บาทต่อต้น จากราคา 85 บาท ต่อต้น และต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิ ขนาด 30 ซม. ราคา 70 บาทต่อต้น จากราคา 35 บาทต่อต้น ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของ มะพร้าว เพราะมีความต้องการบริโภคมาก แต่ผลผลิตน้อยจากภัยแล้ง และแมลงศัตรู



ราคาดี - เข้าสู่ฤดูฝนหน่อพันธุ์ไม้ปรับราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะกล้วย มะพร้าว และยางพารา เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง และผลผลิตขาดตลาดจำนวนมากจาก ภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา

มะพร้าวระบาด

สอดคล้องกับ นายภานุพงศ์ สะและหมัด ผู้ดูแลบ้านสวนโคโคไนท์ ไทยแลนด์ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ปัญหาก็ภัยแล้ง โรคและแมลง ทำให้การ เพาะหน่อพันธุ์มะพร้าว น้ำหอมได้รับผล กระทบ โดยปีนี้ราคาหน่อพันธุ์อยู่ที่ 55 บาท ต่อต้น ขนาด 30 ซม. ใช้เวลาในการเพาะ 4 เดือน ส่วนมะพร้าวกะทิ ขนาดเพิ่งออก ราคาต้นละ 60 บาท ขณะนี้มียอดจองยาว จนถึงปี 2560 แล้ว จนต้องปิดรับออเดอร์ ชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถเพาะพันธุ์

ได้ทันกับความต้องการ

"ปีนี้เพาะหน่อพันธุ์มะพร้าวเพิ่มขึ้น 40% จากปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรจากจังหวัดชลบุรี และนครนายกมารับซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ส่วนเกษตรกรทางภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นิคมข้ามพรวนแก่ง ทั้งนี้ โดยปกติแล้วในช่วงฤดูฝนต้นพันธุ์มะพร้าว จะราคาถูกลง แต่ปีนี้ราคาแพงเพราะภัยแล้ง" นายภานุพงศ์กล่าว

กล้วยขาดตลาดหนัก

นายสังขรินทร์ ทวดน้อย กรรมการการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะ นี้ต้นกล้วยขาดตลาดโดยเฉพาะในภาคตะวันออก

ขาดตลาดมาก เดิมราคาอยู่ที่ 8 บาท และ 10 บาทต่อต้น แต่ขณะนี้ราคาขยับขึ้นเป็น 30 บาท และ 35 บาทต่อต้น แต่ก็ยังไม่ มี ต้นกล้วยวางเพียงพอที่จะขายให้ โดย เกษตรกรบางรายโค่นยางไปกว่า 100 ไร่ ต้องการต้นกล้วยปลูกประมาณ 10,000 ต้น แต่สามารถส่งมอบได้เพียง 5,000-6,000 ต้น จนถึงขั้นมีการฟ้องร้อง ซึ่งสาเหตุหนึ่ง ที่ต้นกล้วยขาดแคลน เพราะกลุ่มผู้ ประกอบการต้นกล้วยบางส่วนได้เลิก กิจการไปในช่วงที่ราคายางตกต่ำ และ เจอภัยแล้ง

เช่นเดียวกับ นายอำเภอ นุชิตศิริภัทรา อธิบดี อุทยานสยามคสมสพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ผลิตพันธุ์ต้นกล้า

ยางในภาคใต้ได้ล้มเลิกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50% เหลือแต่รายใหญ่ เพราะราคายาง ตกต่ำ แต่กลุ่มที่ยังดำเนินกิจการอยู่ก็ประสบ ปัญหาภัยแล้ง ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาก

กิ่งทุเรียนขึ้นเล็กน้อย

นายเจริญ ศรียวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ราคากิ่งพันธุ์ทุเรียนปีนี้ปรับขึ้น เล็กน้อยประมาณ 5 บาท ตามต้นทุนที่ แพงขึ้น เช่น ดิน แกลบ จากราคา 30 บาท

เมื่อปีที่แล้ว เป็น 35 บาท ขณะที่ราคาปีนี้ อยู่ที่ 50-80 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดถุง และกิ่ง พันธุ์ทุเรียนยังไม่ขาดตลาดเพราะมี ผู้ผลิตหลายราย สามารถหาซื้อได้ทั่วไป โดยปัจจุบันมีนายทุนไปทำกิ่งพันธุ์ที่จังหวัด ชุมพรจำนวนมาก ครึ่งละกว่า 2-3 แสนต้น ด้านนายอนุสรณ์ ฉิมน้อย เจ้าของ ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน นนทบุรี กล่าวว่า ราคากิ่งพันธุ์ทุเรียนที่นี้ ราคาเดิมเท่ากับเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็น ราคามาตรฐานเพราะต้องการส่งเสริม ให้เกษตรกรอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้านมากขึ้น สำหรับพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ขณะนี้ ต้นละ 100-200 บาท สูง 80 ซม.-1 เมตร ส่วน พันธุ์หายาก เช่น พันธุ์เม็ดในยายปราง หรือพันธุ์นกกระฉิบ ราคาต้นละ 250 บาท แต่หากขายที่จังหวัดระยอง ราคาจะสูงถึง 1,000 บาท

‘เครือข่าย’ ทางรอดของยางพาราภาคเหนือ



จากปัญหาราคายางพาราคต่ำ และมีแนวโน้มจะราคาร่วงตัวอีก 1-2 ปี ด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปริมาณความต้องการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ

ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงไม่สู้ดีนัก เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ปัจจัยด้านการผลิต สาเหตุจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกของผู้ผลิตนับตั้งแต่ปี 2558 แม้แต่ในประเทศไทยยางพาราที่เคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้

ปัจจุบันกระจายปลูกในทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้ปริมาณยางในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดภาวะขาลงตลาด และปัจจัยหลักคือราคาน้ำมันดิบโลก จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างทำให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราซึ่งทางรอดของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางคือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาตลาดยางพาราภาคเหนือขึ้น ณ โรงแรมนุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง เมื่อวันก่อน โดยมีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเข้าร่วมประชุม 16 แห่ง จาก 12 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ทั้งนี้ผลการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตรายก่อนถ้วย และกลุ่มผู้ผลิตน้ำยางสด ผลสรุปจากการประชุม คือ ทางรอดของทั้งสองกลุ่มจำเป็นต้อง



ยางพาราแผ่น



เตรียมสร้างโรงงานเพื่อรองรับผลผลิตยางพารา

ต้องสร้าง “เครือข่าย”

ในส่วนของจังหวัดลำปางมีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราจำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ที่ผ่านมาสหกรณ์ทำการรวบรวมยางก้อนถ้วยเป็นหลัก โดยรวบรวมเพื่อจำหน่าย และรวบรวมเพื่อแปรรูป ในส่วนของการรวบรวมเพื่อแปรรูปสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งยางก้อนถ้วยไปแปรรูปที่โรงงาน 5 จังหวัดอุดรธานี ทำให้เสียค่าบริการจัดการรวมทั้งค่าส่ง

สหกรณ์จังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวประกอบกับมีนโยบายในการส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา จึงได้ทำการขอขบพัฒนาจังหวัดเพื่อสนับสนุนโรงงานแปรรูปยางให้กับสหกรณ์ฯ ปัจจุบันสหกรณ์ได้รับขบพัฒนาจังหวัด โครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง (งบ กยจ.) เพื่อใช้ในการดำเนินการ

ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง

สำนักงาน



ผู้บริหารปิไอพีเอชแอล



สร้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย

ก่อสร้างอาคารแปรรูปยาง
แท่ง STR 20 พร้อม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2559

นายสวัสดิ์ ลาตปลาตะ

ผู้จัดการสหกรณ์กองทุน


สวนยางจังหวัดลำปาง

จำกัด กล่าวว่า การมีโรงงานแปรรูปในพื้นที่
จะทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของที่
น้องเกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดลำปาง
และใกล้เคียง ในอนาคตสหกรณ์กองทุน
สวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด จะสามารถเป็น
แม่ข่ายให้กับเครือข่ายยางพาราในเขตภาค
เหนือตอนบน เพราะลำพังปริมาณผลผลิต
ยางพาราของจังหวัดลำปางไม่เพียงพอกับ
การป้อนเข้าโรงงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะ
สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดใกล้
เคียงได้มากขึ้นด้วย.

จารินี เทพา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ที่
จ.นครศรีธรรมราช

1 ก.ค. 2559 | (57 ผู้เข้าชม) | 



กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ณ กอง
จัดการโรงงานไม้ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอภิเดช เชาวลิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนกลาง เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ได้มอบของรางวัลให้กับผู้
ที่กรีดยางถูกวิธี กรีดยางดี กรีดยางไม่ถึงเนื้อไม้ และกรีดยางได้ถูกต้องตามขั้นตอนการกรีดยางของ
กยท. ทุกขั้นตอน ซึ่งมีผู้ฝึกอบรม จำนวน 35 คน เข้ารับรางวัล

นายอภิเดช เชาวลิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนกลาง กล่าวว่า ให้ทุกคนนำประสบการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของตนให้เกิดผล และให้มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่งในการทำงานต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

การยางฯ ยืนยันถนนยาง 'ลดการสิ้นเปลือง เพิ่มความปลอดภัย' ในการขับขี่

ThaiPR.net -- พงษ์สิทธิ์ที่ 30 มิถุนายน 2559 14:33:21 น. กรุงเทพฯ การยางแห่งประเทศไทย

การยางฯ ยืนยันถนนยางพาราที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสิ้นเปลืองของยานพาหนะ และมีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ พร้อมอ้างอิงผลวิจัยการนำยางพาราผสมลาดถนนจากกรมทางหลวง

ดร.ณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา ร้อยละ 5 กับถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป โดยอ้างอิงจากผลวิจัยของกรมทางหลวง สรุปได้ว่าถนนผสมยางพาราที่มีประสิทธิภาพดีกว่าถนนทั่วไป จากการทดสอบปรากฏผลบ่งชี้ไปในแนวทางเดียวกัน คือ ถนนผสมยางพารามีค่าความอ่อนตัวสูงกว่า จึงทนทานต่อความร้อนได้มากกว่า ประมาณร้อยละ 48 ดังนั้น ถนนผสมยางพาราจึงมีความทนทานและแข็งแรงกว่าถนนทั่วไป ซึ่งหากใช้งานประมาณ 5 ปี สภาพผิวถนนจะเริ่มมีสภาพชำรุด ในขณะที่ถนนผสมยางพารายังคงสภาพพื้นผิวเรียบ ไม่ชำรุดและไม่เกิดร่องหลุม

"นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านความทนทานและแข็งแรง ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารายังมีคุณสมบัติช่วยลดการสิ้นเปลืองของยานพาหนะ จากการทดสอบค่าการสิ้นเปลืองของถนนยางพารามีน้อยกว่า จึงถือว่ามีคามืดมากขึ้น ช่วยลดการสิ้นเปลืองได้ รวมถึงมีความต้านทานร่องล้อของยานพาหนะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย" ดร.ณพรัตน์ กล่าว

ล่าสุด หลังจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน 305 รัชสีต-องครักษ์ นครนายก นายวรพันธ์ สุวัฒน์สุสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะประชุมได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งแขวงทางหลวงแผ่นดินจังหวัดนครนายกได้ยืนยันว่า พื้นที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นั้นไม่อยู่บนพื้นถนนที่ใช้ยางพาราผสม แต่เป็นพื้นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตธรรมดาทั่วไป

นายสุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงแผ่นดินจังหวัดนครนายก กล่าวว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินการทดสอบถนนที่มีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม คู่กับถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทั่วไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 โดยจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วง กม. 51+750 ถึง 52+750 (ระยะทาง 1 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นช่วงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทั่วไปไม่มียางพาราเป็นส่วนผสม สำหรับช่วงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพาราที่กรมทางหลวงทดสอบ คือ ช่วง กม. 52+750 ถึง 53+750 (ระยะ 1 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อจากช่วงถนนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

"ถนนแปลงทดสอบระยะทาง 2 กิโลเมตร ดังกล่าว มีอายุประกันสัญญา 2 ปี และหมดอายุของสัญญาไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดยหลังจากหมดสัญญามีการทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทเพื่อบำรุงซ่อมแซมถนน โดยกรมทางหลวงได้เร่งรัดให้มีการซ่อมผิวถนนมาตลอด เนื่องจากช่วงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทั่วไปที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ผิวถนนมีสภาพเสียรูป เกิดร่องล้อ เมื่อมีฝนตกจึงมีน้ำขังอาจเป็นเหตุให้เกิดการสิ้นเปลือง"


เร่งขึ้นทะเบียนห้องแล็บ ชิงโอกาสส่งออกเออีซี

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เร่งรับรองมาตรฐาน “ห้องแล็บไทย” รับการค้าอาเซียน ขยายตัว

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้ ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า เกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการของไทยแล้วกว่า 104 แห่ง แยกเป็น ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบจำนวน 34 แห่ง และห้องปฏิบัติการของโรงงาน จำนวน 70 แห่ง

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ (Lab) ทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกสำคัญ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งให้ไทย สามารถผลักดันส่งออกสินค้าเกษตร สู่ตลาดอาเซียนได้มากกว่าปีละ 3 หมื่น ล้านบาท

สำหรับอาเซียนเป็นตลาดการค้าและ ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของไทย โดยสินค้าที่มีศักยภาพ ส่งออกมีกว่า 20 รายการ อาทิ มันสำปะหลัง ข้าว น้ำตาล ยางพารา กระเทียม ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ กุ้งแช่แข็ง หอยเป่าฮื้อแช่แข็ง ปลาทูน่า ไก่แช่แข็ง เนื้อไก่ เป็นต้น

น.ส.ดุจเดือน กล่าวว่่า ปัจจุบันห้อง ปฏิบัติการของไทยมีศักยภาพสูงสามารถ แข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เนื่องจากไทยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวนมาก ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล ซึ่งผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการ ทดสอบวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน และนำไปยื่นขอ ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งกรมวิชาการ เกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เพื่อ ใช้ประกอบการส่งออกสินค้า ทำให้การส่ง ออกสินค้าเกษตรและอาหารเกิดความ คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น 



สร้างรายได้: กลุ่มชาวบ้านสะแกชำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา” เพื่อหวังช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่



งานมาตรฐานอุตสาหกรรม รวดเร็ว - โปร่งใส เพื่อผู้บริโภค

สัมภาษณ์

ส ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทคุ้มครองผู้บริโภคโดยการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม กำลังถูกจับตามองโดยเฉพาะในยุคที่ ธวัช พลความดี นั่งบริหารงานในตำแหน่งเลขาธิการสมอ. มาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ก็เจอแต่เรื่องร้อนๆ โดยเฉพาะปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใกล้ตัวผู้บริโภคที่ไม่ได้คุณภาพ

ล่าสุดเลขาธิการธวัช เปิดใจกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วง 10 เดือนที่เข้ามาปรับการทำงานใหม่ และเร่งรัดงานสำคัญให้เร็วขึ้นว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้า นับวันจะยิ่งรุนแรง ด้วยกลยุทธ์ เล่ห์เหลี่ยม และรูปแบบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ขณะที่การคุ้มครองยังไม่ได้ไม่ทั่วถึง บทบาทภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ออกมาตรการรับมือล่าช้า ไม่ทันกาล ส่วนหนึ่งก็



ติดขัดที่ตัวกฎหมายล้าสมัย กฎหมายบางส่วนก็อยู่ระหว่างปรับปรุง แก้ไขใหม่ ทำให้กระบวนการทำงานไม่รวดเร็วทันใจ
วันนี้เมื่อต้องเข้ามาดูแลงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยอมรับว่าเริ่มแรกที่เข้ามา มีความ

กังวลมาก เพราะมีแต่ชาวสินค้าไม่ได้มาตรฐานระบาดเยอะ โดยเฉพาะเหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง สินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน

เรื่องอนุมัติขอมอก.

พอเข้ามารับตำแหน่งก็เร่งงานอนุมัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ให้เร็วขึ้น โดยเปลี่ยนบทบาทเลขาราชการสมอ.จากที่เป็นผู้นั่งเซ็นใบอนุญาตมอก. ก็มอบอำนาจให้ระดับรองเลขาราชการสมอ.เช่นอนุญาตมอก. แทน ซึ่งในส่วนของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดิมกฎหมายให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีพอแก่พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปี 2511 ใหม่ ก็ให้ออนอำนาจรัฐมนตรีมาเป็นอำนาจเลขาราชการสมอ. ส่วนที่เป็นอำนาจเลขาราชการนั้นก็มอบให้ท่านรองเลขาราชการสมอ.ไปทั้งหมด แต่ตำแหน่งเลขาราชการสมอ.ก็กำกับข้างบนอีกที ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีความทำงานพัฒนาด้านอื่น เพราะทุกวันนี้ใบอนุญาตมอก.จากผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีเป็นจำนวนมาก ปี 2558 มีมากกว่า 6,000 ใบ และคาดว่าจะปี 2559 จะมีมากกว่า 7,000 ใบ

งานกำหนดมาตรฐาน ส่วนหนึ่งมีพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ทำให้การออกใบอนุญาตมอก.ทำได้เร็วขึ้น คำนึงถึงผู้ประกอบการให้มากที่สุด ซึ่งในส่วนนี้สมอ.รับนโยบายจากดร.อรรถกาสีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมา ก็นำมาทำทันที โดยเฉพาะประเด็นร้อน เรื่องมาตรฐานเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ที่ติดอยู่ที่คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 9 (กว.9) คราวค้างมานาน ตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะดูแลการกำหนดมาตรฐาน โดยเข้ามาปรับปรุงมาตรฐานมอก. 20 เหล็กเส้นกลม และมอก.24 เหล็กข้ออ้อย ซึ่งเป็นเหล็กที่ใช้กันมากในวงการก่อสร้าง โดยไม่กำหนดกรรมวิธีการผลิตจากเดิมผลิตด้วยเตาบลาสต์เฟอร์เนส (Blast Furnace) เพราะการผลิตเหล็กในปัจจุบันมีหลายวิธีผลิต ซึ่งในส่วนนี้ยังอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอยู่

ปัจจุบันสมอ.มีเหล็กที่มีมอก.แล้วไม่ต่ำกว่า 50 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับมี 19 มาตรฐาน และจะกำหนดมาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานเก่ารวม 25 มาตรฐาน โดยจะให้แล้วเสร็จราว 16 มาตรฐานภายในเดือนกันยายนนี้ ตรงนี้จำเป็นต้องปรับปรุงตัวมาตรฐานใหม่เพราะพอเวลาเปลี่ยนไปตัวมาตรฐานเทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอด โดยเดินตามแผนแม่บท และเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ

ปี 59 กำหนด 490 มาตรฐาน

อย่างไรก็ตามการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นตามแผนแม่บทกำหนดมาตรฐานที่ทำถึงปี 2564 จะมีประมาณ 1,400 มาตรฐาน แต่เฉพาะในปี 2559 จะกำหนดมาตรฐานประมาณ 490 มาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 307 มาตรฐานใน 37 สาขาผลิตภัณฑ์ ที่ ณ วันนี้เฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสร็จไปแล้ว 98 มาตรฐาน ยังค้างที่อยู่อีกกว่า 200 มาตรฐาน

ทั้งนี้ใน 307 มาตรฐานนี้จะรวม 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หรือ New S-curve เข้าไปด้วยแล้ว เช่น ยานยนต์ การแพทย์ ดิจิตอล ฯลฯ จากเดิมที่การกำหนดมาตรฐานทำได้ช้ามาก ซึ่งตรงนี้จะเชื่อมโยงกับผู้บริโภคตรงๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ถ้าออกมาตรฐานแล้ว สินค้านำเข้า หรือที่ผลิตในประเทศจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ต้องชกมวยรุ่นเดียวกัน เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และต้องทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยมากขึ้น

จะเห็นว่างานกำหนดมาตรฐานบางอย่างต้องรวดเร็ว เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานมากขึ้น โดยในช่วงที่เข้ามาบริหารสมอ.ก็ทำงานร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มเหล็ก ร่วมกันกำหนดมาตรฐาน มีการประชุมทุกเดือน ซึ่งต่อไปในผลิตภัณฑ์ตัวอื่น สมอ.ก็จะใช้โมเดลเดียวกันกับที่ทำกับเหล็ก อย่างอุตสาหกรรมในสาขาไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เตารับ เตาเสียบ พาวเวอร์แบงก์ เหล่านี้ที่ผ่านมายังไม่มีมาตรฐานกำหนด ตอนนี้มีมาตรฐานออกมาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้ ซึ่งเตารับ เตาเสียบเราผ่านกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปแล้ว จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาในคณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่านกฤษฎีกา จากนั้นก็ประกาศใช้

MOU กับ 30 สถาบัน

เลขาราชการสมอ. กล่าวอีกว่า นอกจากความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วขณะนี้สมอ.ยังเซ็นเอ็มโอยูกับหน่วยงานอื่นๆ อีก 30 แห่ง เช่น สถาบันก่อสร้าง,สถาบันไฟฟ้า, สถาบันสิ่งทอ, สวทช., สถาบันการศึกษาและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เป็นต้น เพื่อมาทำงานร่วมกันด้านงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้หน่วยงานเหล่านี้ยกร่างกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาให้สมอ.ก่อน แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการของสมอ.ในด้านกฎหมาย พอเซ็นเอ็มโอยูเสร็จ ก็มาตั้งคณะทำงานย่อยเป็นสาขาอุตสาหกรรมไป

เรื่องกำหนดมาตรฐานเหล็ก ยาง

ส่วนยางพาราที่ผ่านมามีมอก.แล้ว

ทั้งตัวโปรดักต์และวิธีการทดสอบ จำนวน 139 มาตรฐาน และอยู่ระหว่างจัดทำประกาศมาตรฐานอีก 10 มาตรฐาน ใน 10 มาตรฐานนี้มี 4 มาตรฐานที่เน้นคือ

1. มาตรฐานแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (ที่อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐาน)
2. มาตรฐานผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูถนน(อยู่ระหว่างการพิจารณาของกว.คาดว่าจะเสนอกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กมอ.) เดือนกันยายนนี้)
3. แผ่นพื้นสนามฟุตบอลที่ทำจากยางธรรมชาติ(ร่างเสร็จแล้วเตรียมเสนอมอ.เดือนกรกฎาคมนี้)
4. มาตรฐานหมอนและที่นอนยาง(ร่างเสร็จเตรียมเสนอมอ.เดือน ก.ค.นี้)

นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่มีเรื่องของ

บัญชีนวัตกรรม ตรงนี้เป็นเรื่องใหม่ที่แฝงอยู่ในเรื่องเก่า แต่จะเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย ไปขึ้นทะเบียนโดยคนไทย บริโภคในประเทศ


1ส.ค. ปล่อยถ่ายงานให้ 14 บริษัท

โดยจะเห็นว่าต่อไปนี้ภาพการทำงานของสมอ.จะรวดเร็วขึ้น หลังจากปล่อยถ่ายงานให้กับเอกชน ให้กับหน่วยตรวจสอบภายนอกมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานให้เร็ว โปร่งใส ซึ่งเวลานี้ปล่อยถ่ายงานให้กับบริษัทเอาต์ซอร์ซ 14 บริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับสมอ.แล้ว เช่น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันยานยนต์, บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทูพอร์ค(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทูฟ ชูต (ประเทศไทย) จำกัด, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นต้น มาทำการตรวจสอบ หรือมีแล็บทดสอบที่จะมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่สมอ. จะส่งมอบงานส่วนนี้ให้บริษัท เอาต์ซอร์ซ ดำเนินการ 100% ใน 43 มาตรฐานบังคับ จาก 170 มอก. โดยผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายค่าตรวจ ค่าแล็บ ส่วนสมอ.จะเป็นผู้กำหนดราคาในการทดสอบ ตรวจสอบว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ พอส่งผลมีผลการตรวจสอบครบถ้วน ก็จะใช้เวลา 15 วัน ในการออกใบอนุญาตให้ ตรงนี้ก็ลดภาระงานของสมอ.ลง พอต้นทางกำหนดมาตรฐานเร็วงาน ก็จะไวขึ้น

เลขาธิการสมอ.ทั้งท้ายว่าการปรับปรุงระบบการออกมาตรฐานให้เป็นผลในทางปฏิบัติได้ชัดเจนภายในปี 2559-2560 หรือในชั้นของกฎหมาย สมอ.เสนอแก้กฎหมายพ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 2511 และพ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ 2551 ที่เดิมต้องผ่านกรม. และผ่านกฤษฎีกา ก็แก้ขั้นตอนตรงนี้เป็นรัฐมนตรีประกาศ ซึ่งเรากำลังจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา เพื่อขงเข้ากรม. อีกที่ ให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคปลายทางได้เร็วขึ้นด้วย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 3 - 6 ก.ค. 59 น. 1, 4 (3)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบสื่อมวลชน รายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ อบจ.ตรัง

30 มิ.ย. 2559 | (77 ผู้เข้าชม) | 



ที่ห้องประชุมรัฐสภาโรงแรมตรัง อำเภอเมืองตรัง นายกิจหทัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมแถลงผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กับสื่อมวลชนในจังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วยหลายวาระ คือ การจ่ายขาดเงินสะสม **เพื่อก่อสร้างถนนยางพารา** โดยทำการสำรวจถนนลูกรัง ที่ยังไม่มีการพัฒนา เพื่อก่อสร้างถนนเส้นใหม่ จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 184,270,200 บาท การบริหารจัดการท่าเรือนาเกลือ อำเภอกันตัง ซึ่งได้ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ไว้ 3 ปี จ่ายปีละ 1 ล้านบาท มีบริษัทเอกชนสนใจเข้าร่วมดำเนินการหลายบริษัท แต่ติดขัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังไม่มีเครื่องจักรกลที่จำเป็นต้องใช้ทำงานในท่าเรือ คือ เครนยกตู้ เครนยกสินค้า และเรือบัสสำหรับถ่ายเทสินค้าลงเรือ ทำให้การต่อรอง การร่วมดำเนินการกับบริษัทเอกชนเป็นไปได้ยาก

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังต้องดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลเหล่านี้ โดยจะนำเรื่องเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทเอกชนจากประเทศมาเลเซีย ได้ลงนามร่วมเข้ามาดำเนินการส่งสินค้าเข้าออกไปยังต่างประเทศแล้ว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 เป็นต้นไป การจัดงานประเพณีลากพระ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 17-24 ต.ค. 59 โดยปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังงดสนับสนุนค่าตกแต่งเรือพระให้กับวัดต่างๆ ที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมการประกวดทั้งประเภทเรือเล็กและเรือใหญ่ ซึ่งจากเดิมเรือเล็กสนับสนุนวัดละ 8,000 บาท และเรือใหญ่ สนับสนุน 10,000 บาท เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท้วงติง

และการแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ ประจำปี 2559 โดยมีนายระลึก หลักภัย ประธานที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลจังหวัดตรัง นายพิสิฐ ชาญรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง นายปิยะวรรณ สุขสนาน ตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ ประจำปี 2559 จัดขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมมือกับชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดตรัง และภาคเอกชนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 17 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 23 ทีม กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 9 ก.ค. 59 ณ สนามกีฬารังนกอีแอ่นรำลึก คู่แรกเปิดสนามในเวลา 14.00 น. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เวลาประมาณ 15.30 น. จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขัน และคู่ที่สอง ทำการแข่งขันในเวลา 16.00 น. ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หลังจากนั้นจะทำการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

หลังจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถาม และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งสื่อมวลชนสนใจซักถามและให้ข้อเสนอแนะในหลายเรื่อง เช่น การแก้ปัญหาตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ตลาดย่านตาขาว) แนวทางการบริหารจัดการท่าเรือนาเกลือให้คุ้มทุน กรณีปัญหาสัมปทานรังนกอีแอ่นที่บริษัทยูตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บรังนกได้เพียง 9 เกาะ จาก 10 เกาะ ตามสัญญาสัมปทาน แนวทางการบริหารจัดการท่าเรือทุ่งคลองสน และสาเหตุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง งดแจกอินทผาลัมให้แก่พี่น้องมุสลิมในช่วงรอมฎอนปีนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ญัฐนันท์ พิรมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

สศอ. เผย MPI เดือนพฤษภาคม 2559 สศอ. เผย MPI เดือนพฤษภาคม 2559

30 มิ.ย. 2559 | (55 ผู้เข้าชม) | 



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.60 ต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมและเมษายนที่ขยายตัวร้อยละ 1.83 และ 0.89 ตามลำดับ เนื่องจากการผลิตของอุตสาหกรรมหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในภาพรวมของเดือน พฤษภาคม 2559 มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตของสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย รถยนต์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่

รถยนต์ การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรถปิคอัพ เป็นหลัก เนื่องจากมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ ที่ได้รับการตอบรับดีทั้งตลาดในประเทศ และส่งออก รวมทั้งรถยนต์นั่งขนาดเล็กมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายโรงงานประกอบรถยนต์แห่งใหม่

เครื่องปรับอากาศ การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของคอนเดนซิ่ง และแฟนคอยล์ ในเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ ผู้ผลิตทำการกระตุ้นตลาดในช่วงที่สภาพอากาศร้อนต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51.23 เช่นเดียวกับปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.52

เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเครื่องยนต์ดีเซล ตามความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้อานิสงส์จากการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้ารถปิคอัพขนาด 1,900 ซีซี. รวมถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าค้าตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป และกลุ่มลาตินอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง และในปีนี้อาครรัฐได้ออกมาตรการโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นราคาในประเทศให้สูงขึ้น เช่น การทำยางปูพื้นลู่วิ่ง ลานกรีฑา เป็นต้น ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ยางดีขึ้น

นอกจากนี้การส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศสำคัญๆ ในเอเชีย กล่าวคือ รถยนต์ไทยมีการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.4 ในขณะที่จีนส่งออกลดลงร้อยละ 11.9 และเกาหลีใต้ส่งออกลดลงร้อยละ 8.4

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว

หอการค้าไทย มั่นใจเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง

30 มิ.ย. 2559 | (53 ผู้เข้าชม) | 



หอการค้าไทย มั่นใจ เศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง เน้นรัฐเร่งขยายการลงทุนครึ่งปีหลัง มุ่งหวังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศขยายตัวได้ร้อยละ 3.2

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจผลกระทบของ Brexit ต่อเศรษฐกิจไทย ว่า จะส่งผลกระทบต่อ GDP ประเทศ ภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว แต่เป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะสั้น และแม้ว่าภาคเอกชนจะมีความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจในระยะยาว แต่มั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่งที่จะรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก Brexit โดยอุตสาหกรรมที่มีความกังวลมากที่สุด ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว โดยร้อยละ 60 คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อรายได้ และร้อยละ 52.4 มีความกังวลว่ากำไรที่หายไป รองลงมา คือ ภาคการส่งออก โดยสินค้าส่งออกของไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และไก่แปรรูป แต่จะส่งผลดีทำให้มูลค่าการส่งออกทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงจะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าจากอังกฤษถูกลง จึงเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนจะนำเข้าสินค้าเพื่อขยายกำลังการผลิตในประเทศ

สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปจากระบบเศรษฐกิจจำนวน 10 ,000 ล้านบาท และการส่งออก 24 ,850 ล้านบาท ส่วนกรณีที่สหรัฐฯ ปรับยกระดับปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย ขึ้นมาอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List หรือประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ จากเดิมที่อยู่ในบัญชี tier 3 หรือประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้าย เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10 ,000 ล้านบาท

นายธนวรรธน์ กล่าวด้วยว่า จากเศรษฐกิจที่ซบเซา จะทำให้ราคาน้ำมันไม่ถึง 50 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และ **ราคา**
ยางพาราที่แกว่งตัวอยู่ในระดับ 55 - 60 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปี และมีอำนาจซื้อซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้น หอการค้าไทยมองว่า รัฐบาลจะต้องเตรียมมาตรการและแนวทางในการป้องกันและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 300,000 - 400,000 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งในรูปแบบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการให้สินเชื่อสนับสนุน เอสเอ็มอี และธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 - 3.8 และทั้งปี เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7 - 3.2


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดสตูล

30 มิ.ย. 2559 | (84 ผู้เข้าชม) | 



วันนี้ (30 มิ.ย. 59) คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 วิทยาลัย
มหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 102 คน โดยการนำของนางต้อง
ฤดี มากบุญ ประธาน นปส. รุ่นที่ 66 เดินทางศึกษาข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เดินทางเข้าคารวะนายภัทร
พนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมรับฟังข้อมูลยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัดสตูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า นโยบายของจังหวัดสตูลที่เดินหน้าอยู่ในขณะนี้ คือ “สตูล
สะอาด” คือ ร้านค้าสะอาด ชุมชนสะอาด เมืองสะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ผู้คนสะอาดและที่สำคัญ
ที่สุดคือข้าราชการทุกคนมือสะอาด เช่นเดียวกับคำขวัญของจังหวัดสตูลที่ว่า “สตูล สงบ สะอาด
ธรรมชาติบริสุทธิ์ ” และด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ ทำให้
จังหวัดสตูลนั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและสงบ

หลังจากนั้นคณะนักศึกษา นปส. รุ่นที่ 66 ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการของสหกรณ์
การเกษตรควนกาหลง และ **โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จำกัด ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา คือ
ไม้กวาดน้ำยางพารา พื้นสนามฟุตบอล และพื้นรองเท้าผ้าใบ**

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมรรัตน์ จันทรพริ้ม

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

แหล่งที่มา : สวท.สตูล

เกษตรจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559

1 ก.ค. 2559 | (28 ผู้เข้าชม) | 



นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยจัดทำฐานข้อมูลเป็นรายครัวเรือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เป็นฐานข้อมูลสำหรับกรณีก่อนเกิดภัยพิบัติ หากเกษตรกรไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายนั้นก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐได้ กรอบระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1.ข้าว การปลูก รอบการผลิต 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังปลูก 15 วัน ถึงก่อนการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูก ฤดูฝน 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2559 ฤดูแล้ง 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน

3.มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน **ยางพารา** สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน กาแฟ ไม้ผลไม้อื่น ต้น/อื่นๆ การปลูกตลอดปี การขึ้นทะเบียนหลังปลูก 15 วัน ทุกชนิดพืชสามารถปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ต้องบรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน สถานที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่ สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ ให้อื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง หากมีหลายอำเภอให้อื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก หรือที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องนำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนา ส่วนหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน ได้แก่ ประเภทเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน เอกสารประเภทที่ดินที่มีสิทธิ์ครอบครองหรือราชการให้ใช้ทำประโยชน์ หากพื้นที่เช่าจะต้องมีสัญญาเช่า ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร. 0 2331 5023 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

จ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามทางการค้าระหว่างชุมชน

1 ก.ค. 2559 | (63 ผู้เข้าชม) | 



จ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามทางการค้าระหว่างชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่างชุมชนสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ กับบริษัท โยมาเวสต์ จำกัด และบริษัท ชูโจวรีโอเยว อันตัสทรี จำกัด เพื่อส่งเสริมและ**พัฒนาผลผลิตยางพาราของภาคใต้โดยเฉพาะยางแผ่นรมควันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น**

ช่วงสายวันนี้ (1 ก.ค. 59) ที่โรงแรมโตม่อนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชัย โกชนกกิจ ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่างชุมชนสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ กับ บริษัท โยมาเวสต์ จำกัด และบริษัท ชูโจวรีโอเยว อันตัสทรี จำกัด ซึ่งความร่วมมือทางการค้าในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางโครงสร้างพื้นฐานของพลังงาน การกระตุ้นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจใหม่ เอื้อประโยชน์แก่กัน ขยายความร่วมมือทางเทคโนโลยีทวิภาคีและการลงทุน สร้างศูนย์ทดสอบ ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับสากล ศูนย์กลางร่วมมือทางน้ำด้วยกัน เพื่อสร้างเวทีให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้

นายสุรัชย์ ธรรมศาลาภรณ์ ประธานชุมชนสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตจากยางพาราโดยการนำเครื่องสูบน้ำแบบยางไฟฟ้าตัวอย่างมาให้กับชุมชนสหกรณ์ฯ เพื่อไว้เป็นคู่มือในการผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งสามารถที่จะอบยางพาราได้ 1 ตันต่อ 1 วัน ทำให้ประหยัดเวลาในการอบยางแผ่นซึ่งของเดิมจะใช้เวลาในการอบครั้งละ 3 วัน ซึ่งยางที่อบได้จะมีคุณภาพมากกว่าการอบแบบเดิมๆ นอกจากนี้ทางชุมชนสหกรณ์ฯยังได้ผลิตสายพานลำเลียงและล้อรถไฟฟ้กลีบ เม็ดยางดำและแดงในการทำลู่วิ่งและสนามฟุตบอล เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ ร.ต.สุรัชย์ สัมเกลี้ยง

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

แหล่งที่มา : สทท.สุราษฎร์ธานี